
 
 
 
 
 
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดตรังชี้ ปี 2553 อัตราการใช้กระแสไฟฟ้าเพิ่มขึ้นประมาณ 8.5%   เนื่องมาจากมี
นักท่องเท่ียวเดินทางมาท่องเท่ียวยังจังหวัดตรังเพิ่มมากขึ้น 

  
              นายปรีชา บุญอนันต์   ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดตรัง    ได้กล่าวถึงประเด็นการใช้
กระแสไฟฟ้าของประชาชนในจังหวัดตรังในช่วงฤดูร้อนว่า ปัจจุบันสถิติผู้ใช้กระแสไฟฟ้าในจังหวัดตรังมี
เพิ่มมากขึ้น  โดยจากการส ารวจจากฝ่ายผลิตในช่วงเดือนมีนาคมปี 2553    ในภาพรวมของจังหวัดตรัง
สัดส่วนการใช้ไฟฟ้าประเภทที่อยู่อาศัยมีจ านวนเพิ่มขึ้นประมาณ 3.35 % หน่วยการใช้ไฟฟ้า 10.20 %  ใน
ส่วนของพลังงานไฟฟ้าในปีนี้เพิ่มขึ้นจากปี 2552   ประมาณ 8.5 % หรือ 9.5 เมกกะวัตต์ อันเนื่องมาจาก
ในช่วงเดือนมีนาคมที่ผ่านมามีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาในจังหวัดตรังเพิ่มขึ้นท าให้มีการใช้กระแสไฟฟ้า
เพิ่มขึ้น ซึ่งทางการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดตรังก็ได้มีการผลิตกระแสไฟฟ้าไว้เพื่อรองรับกับสถานการณ์
ต่างๆไว้อย่างเพียงพอท าให้ในช่วงที่มีนักท่องเที่ยวเข้ามาท่องเที่ยวไม่มีปัญหาด้านการใช้ไฟฟ้าเกิดขึ้นแต่
อย่างใด 
                ทั้งนี้ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดตรัง   ยังกล่าวต่ออีกว่า   ส าหรับช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่อากาศ
เปลี่ยนแปลงบ่อยจึงฝากเตือนประชาชนให้ช่วยกันระมัดระวังเหตุการณ์ต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้น ไม่ว่าจะเป็น 
พายุ  ลม หรืออุบัติภัยที่อาจจะมาจากการใช้ไฟฟ้า เช่นมีกระแสลมพัดท าให้ต้นไม้ล่มทับสายไฟฟ้า เกิดเหตุ
ให้กระแสไฟฟ้าขัดข้องได้   หากมีผู้ใดพบเห็นสามารถแจ้งมาได้ที่เบอร์ 1129   เพื่อทางเจ้าที่จะได้ไป
ด าเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าว เพราะเหตุการณ์ดังกล่าวอาจจะสร้างความเดือนร้อนและเป็นอันตรายแก่
ประชาชนได้  และในตอนนี้ทางการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดตรังก็ได้จัดท าโครงการประชาสัมพันธ์ในเร่ือง
การใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน  ทั้งนี้ทางหน่วยงานก็จะมีการให้ความรู้และค าแนะน าเพื่อการใช้ไฟฟ้าอย่างถูก
วิธี  ประหยัดและปลอดภัยต่อตัวผู้ใช้ทุกคน 
                นอกจากนี้ ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดตรัง   ยังกล่าวถึง ความคืบหน้าของโครงการ
เคเบิ้ลใต้น้ า ว่าซึ่งตอนนี้ทางหน่วยงานก็ได้มีการแจ้งข่าวสารเร่ืองสายเคเบิ้ลใต้น้ าไปยังเกาะทั้ง  3 เกาะ   คือ 
เกาะมุกด์ เกาะลิบงและเกาะสุกร ตอนนี้ขั้นตอนการด าเนินงานดังกล่าวก็อยู่ในขั้นการประสานงานกับ
หน่วยงานต่างๆ ตอนนี้ก็ส าเร็จไปพอประมาณไม่ว่าจะเป็นเร่ืองการขออนุญาต   การของบประมาณ   การ
ด าเนินงานทางด้านเทคนิค คือการผลิตสายไฟต่างๆ ซึ่งในตอนนี้ก็มีการการปรับปรุงสาย มีการเร่ิม
ด าเนินการโดยทุกหน่วยงาน ท าให้การสนับสนุนงานจะเดินไปได้ด้วยดีคาดว่าจะประมาณเดือน
ธันวาคม  2553 ปีนี้ก็จะวางสายเคเบิ้ลได้ทั้ง 3 เกาะได้และหลังจากนั้นก็จะมีการก าหนดแผนในขั้นตอน
ต่อไปในช่วงต้นปี 25 54 ทั้งนี้การด าเนินโครงการดังกล่าว เพื่อมอบความสุขให้พี่น้องประชาชนที่อาศัยอยู่
บริเวณเกาะทั้ง 3 เกาะและสามารถที่สร้างรายได้ให้กับจังหวัดตรังต่อไป 

ณัฐนันท์ พีรเมธาวงศ์ 
28 เมษายน 2553 



 


